



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
เรื่อง อนุญาตให้บุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักทางราชการ

อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารที่พักของทางราชการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 วาระที่ 5 การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารที่พักของทางราชการมีมติเห็นชอบให้บุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการนั้น

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงอนุญาตให้บุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ผู้ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย

ที่	รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก	ห้องพัก	ประเภท	อาคาร	หมายเหตุ
1	นายภีร์วิษณุ ชัยมาลา	99/18	พักร่วม	บ้านพักแบบแฟลต 1	ผู้พักอาศัยรายใหม่
2	นายรัฐพงษ์ ผลดี	99/18	พักร่วม	บ้านพักแบบแฟลต 1	ผู้พักอาศัยรายใหม่
3	นางสาววรินยา อุโมงค์	99/20	พักร่วม	บ้านพักแบบแฟลต 1	ผู้พักอาศัยรายใหม่
4	ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพปภา เกิดผล	99/20	พักร่วม	บ้านพักแบบแฟลต 1	ผู้พักอาศัยรายใหม่
5	นายวุฒิชัย ไชยยะ	99/31	พักร่วม	บ้านพักแบบแฟลต 2	ผู้พักอาศัยรายใหม่
6	นางสาวจิตาภา บางสีงค์	99/47	พักร่วม	บ้านพักแบบแฟลต 2	ผู้พักอาศัยรายใหม่
7	นางสาวกรปภา จันทาพูน	99/3	ครอบครัว	บ้านพักแบบแฟลต 1	ผู้พักอาศัยขอพักแบบครอบครัว

2) ผู้ไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย

1	นายสิทธิชัย ธรรมชั้น	ไม่อนุญาต เนื่องจากไม่มีห้องพักว่าง			
---	----------------------	-------------------------------------	--	--	--

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในที่พักทางราชการให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ.2559)

ตามหมวด ง. ข้อที่ 1 ผู้ได้รับสิทธิให้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการให้กรอกแบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้พักอาศัยในที่พักของทางราชการ พร้อมทั้งให้ย้ายเข้าที่พักอาศัยของทางราชการภายใน 15 วัน ภายหลังจากวันประกาศแจ้งและหากผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าพักไม่ทำการย้ายเข้าพักตามสิทธิที่ได้ให้ถือว่าสละสิทธิ

ตามหมวด ง. ข้อที่ 2 ผู้ได้รับสิทธิให้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ กรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมชำระเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยในที่พักของทางราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัยหักจากบัญชีเงินเดือน/ค่าจ้าง ดังนี้

2.1 ชำระเงินค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท (เฉพาะแรกเข้า)

2.2 ชำระเงินสำรองจ่ายค่าสาธารณูปโภคล่วงหน้า 500 บาท (เฉพาะแรกเข้า)

อนึ่ง ผู้ที่ย้ายที่พักให้ยื่นขอคืนที่พัก เพื่อการตรวจสอบและการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการใช้ห้องพักและขอคืนเงินค่าประกันความเสียหาย และเงินสำรองจ่ายค่าสาธารณูปโภคล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร รัตนเจริญชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา